

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) <input checked="" type="checkbox"/> รอบ				
ข้อตัวชี้วัด 3.7 : ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 1. ผอ.สำนักตรวจราชการและ เรื่องราวร้องทุกข์ 2. ผอ.ส่วนตรวจราชการ	ผู้จัดเก็บข้อมูล			
โทรศัพท์ : 0-2222-5850	โทรศัพท์ : 0-2-			
คำอธิบาย : พิจารณาจากข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง หมายถึง หรือข้อสังเกตจากการตรวจราชการที่ผู้ตรวจราชการได้เสนอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบหรือป				
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เขตตรวจราชการต่างๆ จำนวน 18 เขตตรวจราชการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน และจังหวัดทราบหรือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะพิจารณาดำเนินการของส่วนราชการ หน่วยงาน และจังหวัดต่างๆ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย สมควร จำนวนทั้งสิ้น 931 ข้อ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแจ้งสำนักงานปฏิบัติ จำนวน 931 ข้อ				
เกณฑ์การให้คะแนน :				
●	จำนวนข้อเสนอแนะที่ได้รับการตอบสนองร้อยละ 96 เท่ากับ			
●	จำนวนข้อเสนอแนะที่ได้รับการตอบสนองร้อยละ 97 เท่ากับ			
●	จำนวนข้อเสนอแนะที่ได้รับการตอบสนองร้อยละ 98 เท่ากับ			
●	จำนวนข้อเสนอแนะที่ได้รับการตอบสนองร้อยละ 99 เท่ากับ			
●	จำนวนข้อเสนอแนะที่ได้รับการตอบสนองร้อยละ 100			
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง	2.35	100	5	0.12
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
1. กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ตามเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินการภาครัฐ ตลอดจนตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน				

2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจติดตามและรายงานผลการตรวจราชการ 1
สังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ เสนอปลัดกระทรวงมห
การให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการหรือถือปฏิบัติตามที่เห็นสมควร:

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจราชการและบทบาทของผู้ตรวจราชการกระท
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือทำหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการข
จำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานซึ่งเป็นภารกิจสำคัญต่อความสำเร็จของนโยบายหรือ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ซึ่งต้องตรวจติดตามในพื้นที่จังหวัดเขตตรวจรา

หลักฐานอ้างอิง : 1. รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

2. หนังสือแจ้งส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจากรายงานผลการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัด ซึ่งปลัดกระทรวง

12 เดือน

- : 1. นส.ปริญานูช เจริญผล
2. นายพีระพลธ์ ส้าเภา
3. ผช.ศต.มท.

222-5850

จึง ร้อยละของจำนวนข้อเสนอนแนะ
พิจารณาเปรียบเทียบกับจำนวนข้อ
ปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

าดไทย ตรวจสอบติดตาม การดำเนิน
ตรวจราชการ โดยให้รายงานผลการ
ย เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการให้ส่วน
สัมฤทธิ์และคุ้มค่าต่อภารกิจภาครัฐ ซึ่ง
เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อประกอบการ
เพื่อทราบและพิจารณาตามที่เห็น
ราชการ หน่วยงานในสังกัดทราบและ

J 1 คะแนน

J 2 คะแนน

J 3 คะแนน

J 4 คะแนน

กำกับ 5 คะแนน

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
านเกิดผลสัมฤทธิ์และคุ้มค่าต่อภารกิจ

พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อ
กาดไทย เพื่อทราบและพิจารณาสั่ง
รและเหมาะสม

กระทรวงมหาดไทย และปลัด
รงมหาดไทย ซึ่งเป็นกลไกหลักในการ
สัมฤทธิ์และคุ้มครองภารกิจภาครัฐ

องผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มี
แผนงาน โครงการต่างๆ ตลอดจนขาด
ารที่รับผิดชอบ

จำเขตตรวจราชการต่างๆ ซึ่งเสนอปลัด

คามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้
รงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบ